



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทรศัพท์ ๑๐๐๓

ที่ รง ๐๒๑๓/๖๒๘๘๕

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอให้ท่านดำเนินการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ดังกล่าว ไว้ประจำสำนักงาน ณ จุดที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

ปลัดกระทรวงแรงงาน



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารจัดการ และบูรณาการ ปฏิบัติงานด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการแปลงนโยบายของกระทรวงแรงงาน สู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม องค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงกำหนดนโยบายเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยยึดแนวการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทุกคนจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิষอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มา ซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ต่างๆ

๓. การแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือการแสดงการต้อนรับของบุคคลภายนอก หรือ ต่อบุคคลภายนอกตามปกติประเพณีนิยม ให้ใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอก ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน